

Những năm Tý **ÂN TƯƠNG** trong lịch sử Việt Nam



Năm Canh Tý (1960): Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào Tết trồng cây. (Ảnh: tuengiao.vn)

1. Năm Canh Tý (140): Hai Bà Trưng phát cờ khởi nghĩa

Đây là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong thời kỳ Bắc thuộc do hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị lãnh đạo diễn ra từ năm Canh Tý (năm 40 sau Công nguyên) và kết thúc năm 43. Nhà Hán đã rất vất vả để đàn áp cuộc khởi nghĩa này. Tuy thất bại, nhưng cuộc khởi nghĩa đã đánh thức được tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu lật đổ ách đô hộ.

Lần đầu tiên trong lịch sử, một cuộc khởi nghĩa do 2 người phụ nữ lãnh đạo vào năm Canh Tý đã gây tiếng vang lớn, tạo tiền đề mạnh mẽ để nâng cao vai trò, quyền lực của người phụ nữ trong xã hội xưa và nay.

2. Năm Giáp Tý (544): Hước Vạn Xuân ra đời

Năm Giáp Tý là cột mốc quan trọng đặc biệt trong phong trào đấu tranh bảo vệ đất nước thời kỳ Bắc thuộc của nhân dân ta với chiến công vang dội trong cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược nhà Lương do Lý Bí lãnh đạo. Thắng lợi to lớn này là cơ sở quan trọng cho sự ra đời của nhà nước Vạn Xuân đóng đô tại Long Biên (Hà Nội ngày nay). Lý Bí cũng là vị vua đầu tiên xưng Đế (Lý Nam Đế) trong lịch sử Việt Nam.

Sự ra đời, tồn tại hơn nửa thế kỷ của nhà nước Vạn Xuân là niềm đồng vọng, chí vô tình thần lớn lao cho dân tộc ta trong những cuộc chiến sinh tử chống lại ngoại xâm thời bấy giờ.

3. Năm Mậu Tý (1288): Kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ 3

Đầu thời Trần (1226-1400), nhân dân ta đã ba lần đánh bại quân xâm lược Mông - Nguyên là thế lực hành tẩu hùng mạnh bậc nhất thế giới lúc bấy giờ. Lần thứ nhất là năm 1258, lần thứ hai là 1285 và lần thứ 3 là năm Mậu Tý 1288. Chiến thắng gắn liền với những tên tuổi lớn trong lịch sử Việt Nam như Phó Hoàng Trần Nhân Tông, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn... Đồng thời, chiến thắng trận đã dập tắt âm mưu thôn tính nước ta của nhà Nguyên đã được nhà quân sự tài ba Trần Quốc Tuấn thực hiện trên sóng Bạch Đằng.

Tổng kết lịch sử tên sông Bạch Đằng năm Mậu Tý đã tạo nên tiếng vang lớn, tiếp thêm sức mạnh tinh thần vững chắc cho nhân dân ta trong cuộc chiến tranh trường kỳ chống quân xâm lược. Đây cũng là tinh thần, là ý chí, là sức mạnh của dân tộc Việt Nam đã vượt qua bao nhiêu cơn sóng gió lịch sử.

4. Năm Canh Tý (1960): Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào Tết trồng cây

Mùa xuân năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã

Suốt chiều dài lịch sử bảo vệ, xây dựng và phát triển, đất nước ta đã trải qua những cột mốc quan trọng, trong đó có những dấu ấn đặc biệt được lưu lại vào những năm Tý. Nhân dịp xuân mới Canh Tý 2020, chúng ta cùng điểm lại những năm Tý ấn tượng tạo nên bước ngoặt lớn cho dân tộc.



Hai Bà Trưng phát cờ khởi nghĩa năm Canh Tý (40).

khởi xướng phong trào Tết trồng cây rầm rộ trong toàn dân. Theo lời Bác Hồ: Việc trồng cây ít tốn kém nhưng lại mang đến nhiều lợi ích cho dân tộc, điều này sẽ góp phần cải thiện đời sống cho nhân dân. 60 năm kể từ mùa xuân năm Canh Tý 1960, Bác Hồ đã ra đi mãi mãi, nhưng những tư tưởng, ý nghĩa của phong trào Tết trồng cây do Người phát động vẫn còn sống mãi trong lòng dân và được Đảng, Nhà nước, nhân dân tiếp tục thực hiện cho đến ngày hôm nay. Với tinh thần và ý nghĩa đó, Tết trồng cây trở thành một truyền thống không thể thiếu đối với dân tộc ta hiện nay, góp phần làm cho đất nước "càng ngày càng xuân".

Ý nghĩa tư tưởng sâu sắc từ phong trào Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1960 đã trở thành định hướng lớn lao cho chiến lược, kế hoạch xây dựng đời sống, phát triển kinh tế, dân sinh, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân mà Đảng, Nhà nước ta đang nỗ lực thực hiện từng ngày. 60 năm đã qua đi, nhưng tư tưởng sâu sắc ấy vẫn còn vang mãi, tiếp sức mạnh lớn lao cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

5. Năm Nhâm Tý (1972): Chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không" giành thắng lợi vang dội

Sau 4 năm đàm phán tại Hội nghị Paris về Việt Nam, dự thảo Hiệp định hoà bình đã hoàn thành vào ngày 20/10/1972 và dự định ký kết sau đó một tuần. Nhưng trong một nỗ lực tuyệt vọng, phía Mỹ yêu cầu đàm phán lại và ngày 18/12/1972 Mỹ cho máy bay chiến lược B52 ở ném bom rải thảm Miền Bắc, tập trung vào Hà Nội và Hải Phòng. Cuộc tập kích này đã thất bại nặng nề sau 12 ngày đêm. Mỹ phải ngưng ném bom và buộc phải trở lại bàn đàm phán. Ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam được chính thức ký kết mở ra thời kỳ mới, giai đoạn mới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, tạo tiền đề quan trọng cho sự thắng lợi vang dội của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.

Những chiến công vang dội, hiển hách tạo nên từ sức công phá của chiến dịch lịch sử "Điện Biên Phủ trên không" vào năm Nhâm Tý tạo ra một niềm tin mãnh liệt từ ý chí sắt đá của toàn dân tộc quyết tâm cứu nước.

6. Năm Bình Tý (1996): Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII

10 năm kể từ ngày đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII chính thức diễn ra từ ngày 28/6 đến ngày 1/7/1996 tại Hà Nội. 1.198 đại biểu thay mặt cho 2.130.000 đảng viên cả nước tham dự Đại hội.

Đại hội đã nêu những nội dung quan trọng như Kháng định Việt Nam đã thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, kháng định tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, nhân mạnh nước ta đã chuyển sang thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

7. Năm Canh Tý 2020, toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục thực hiện sứ mệnh xây dựng, phát triển đất nước, chăm lo tích cực đời sống nhân dân, đồng thời thực hiện những kế hoạch mới trên con đường hội nhập Quốc tế.



Chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không" giành thắng lợi vang dội năm Nhâm Tý (1972).

XUÂN TRƯỜNG

